

กองทุนประกันภัยพิบัติ จัดสัมมนาวันละ 1 ปี โช่ว ยุทธศาสตร์บริหารความเสี่ยงภัยพิบัติ

กองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ เปิดเวทีสัมมนาใหญ่ “วิกฤติ โอกาส และความเชื่อมั่น : กองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ” 28 พ.ค. นี้ เพื่อให้ข้อมูลด้านยุทธศาสตร์บริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติของประเทศ และสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบประกันภัย เผยผลการดำเนินงานรอบ 1 ปี สร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ ดึงต่างชาติขยายลงทุน

นายพยุหศักดิ์ชาติสุทธิผล ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ เปิดเผยว่า ในวาระครบรอบ 1 ปีของการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ ซึ่งกองทุนได้เตรียมจัดงานสัมมนา “วิกฤติ โอกาส และความเชื่อมั่น : กองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ” เพื่อเผยแพร่ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการความเสี่ยงและแนวทางรับมือจากภัยพิบัติของประเทศ แนวทางการให้ความคุ้มครองด้านประกันภัยแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ประเด็นยุทธศาสตร์ประกันภัย โดยงานดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องบอลรูม 1-2 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ



ทั้งนี้ในการสัมมนาดังกล่าว จะมีผู้เชี่ยวชาญจากหลายภาคส่วน มาให้ความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติและการให้ความคุ้มครองผ่านกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ โดยมีนายกิตติรัตน์

ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “บูรณาการระบบบริหารความเสี่ยงภัยพิบัติของประเทศ” จากนั้นจะเป็นการปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “อุตสาหกรรมไทย ก้าวพ้นภัยพิบัติ” โดย ดร.วีรพงษ์ รามางกูร ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ และการเสวนาในหัวข้อ “วิกฤติ โอกาส และความเชื่อมั่น : กองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ” ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและด้านการลงทุนจากหลายภาคส่วน อาทิ นายพยุหศักดิ์ชาติสุทธิผล ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ นายอารีพงศ์ ภูษุมม์ ปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยตัวแทนจากภาคเอกชนคือ นายพิทักษ์ พุทธิสาริก รองประธานอาวุโส บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด นายจิรพันธ์ อัคระชนกุล กรรมการบริหารสมาคมประกันวินาศภัยไทย และนายทวิช เตชะนาวากุล ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค

“การจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ จะเป็นการเผยแพร่ผลการดำเนินงานของกองทุนและเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่ภาค

ธุรกิจและภาคประชาชนเพื่อให้เห็นว่า ประเทศไทยมีระบบคุ้มครองทรัพย์สิน และการบริหารจัดการความเสี่ยงภัย
พิบัติต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นในการลงทุนและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ
” นายพยุหศักดิ์ กล่าว

สำหรับกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติได้จัดตั้งขึ้นภายหลังเหตุการณ์มหาอุทกภัยในปี 2554 เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนและภาคธุรกิจในการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินซึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์อุทกภัย ตลอดจนภัย
พิบัติต่างๆ โดยการรับประกันภัยและทำประกันภัยต่อ ซึ่งบทบาทที่ผ่านมากองทุนฯ ได้ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้
ประกอบธุรกิจและประชาชนให้ได้รับความคุ้มครองภัยพิบัติอย่างทั่วถึง ในอัตราเบี้ยประกันที่เหมาะสม

ผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา “วิกฤติ โอกาส และความเชื่อมั่น : กองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ”สามารถสำรองที่
นั่งได้ที่ www.bangkokbiznews.com/sv/insure.html
